

TUỔI TRẺ THÁI BÌNH

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Tuổi trẻ các địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng... với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào cuộc sống.



Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 đặt chỉ tiêu: Hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Thái Bình tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển", nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về

các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ; tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 90.000 lượt đoàn viên cấp huyện và tương đương,

2.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, tham gia xây dựng ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu niên; hàng năm kết nạp mới từ 20.000 - 25.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%; hàng năm giới thiệu từ 1.500 - 2.000

đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp... Để Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhanh chóng đến được với ĐVTN, sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn đến tất cả ĐVTN, đồng thời xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra.

Biến Nghị quyết thành hành động, sau Đại hội, các hoạt động hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân tình nguyện năm 2018 diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương. Đoàn viên, hội viên thanh niên các cấp tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động: đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả mùa bão; Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, các đợt cao điểm: tình nguyện mùa đông,

xuân tình nguyện - tết yêu thương, tháng Thanh niên... Với hàng loạt thông điệp được phát đi thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền, kết nối của tuổi trẻ, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, quyền góp chần, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập, tặng quà hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình cho biết: Hưởng ứng chương trình "Áo ấm mùa đông", cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo", cuối tháng 12/2017, ĐVTN thành phố Thái Bình đã quyên góp, trao tặng 3 tấn quần áo, 1 tạ gạo, 60 thùng mì tôm, 2.000 cây bút và 5.000 cuốn vở cho đồng bào các dân tộc và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Giang. Đồng thời, để hiện thực hóa nghị quyết đại hội đoàn các cấp, cũng như các đơn vị khác, chúng tôi tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo và tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng

ngiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm; trao học bổng thấp sáng ước mơ; phối hợp hỗ trợ thanh niên vay vốn, kinh nghiệm để phát triển kinh tế... từ đó, nhiều sáng kiến, ý tưởng của thanh niên được hiện thực hóa. Anh Bùi Quang Diệu, đoàn viên thanh niên thôn Hoàn Quan, xã Thụy Liên (Thái Thụy) cho biết: Nghị quyết đại hội đoàn các cấp nói chung, Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nói riêng đã xác định rõ những kết quả, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ cũ, từ đó đề ra các mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể của từng phong trào trong nhiệm kỳ này. Mỗi phong trào, chương trình, hoạt động, phần việc của thanh niên dù lớn hay nhỏ đều góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời là môi trường để thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động từng bước thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc dẫn dắt, định hướng, cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh đến với đồng bào ĐVTN.

PHƯƠNG CHI

Hoàn thiện để án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp



(chinphu.vn) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện đề án xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp, trong đó lưu ý bổ sung tiêu chí đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp của từng địa phương và của cả nước, tiêu chí đánh giá chất lượng phát triển doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2018.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện và triển khai công bố các chỉ số PCI và MEI. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố bộ chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Năm 2017, xuất khẩu của các SME Hàn Quốc sang Việt Nam tăng mạnh



(vietnamplus.vn) Theo số liệu do Viện Doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc (KOSBI) công bố ngày 25/3, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nước này trong năm 2017 xuất khẩu hàng trị giá gần 13 tỷ USD sang Việt Nam, tăng hơn 33% so với năm 2016.

Báo cáo của KOSBI cho biết, Việt Nam là thị trường ngoài nước lớn thứ hai, chỉ đứng sau Trung Quốc của các SME Hàn Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Việt Nam bao gồm thiết bị y tế thông minh, hàng may mặc và sản phẩm mỹ phẩm. Theo đánh giá của KOSBI, cơ quan có nhiệm vụ hỗ trợ sự phát triển bền vững của các SME, Việt Nam là thị trường hấp dẫn với dân số hơn 90 triệu người và tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 6 - 7%.

Cũng theo báo cáo trên, người tiêu dùng Việt Nam có ấn tượng tốt với các loại hàng hóa của Hàn Quốc nhờ sự nổi tiếng của "làn sóng Hàn Quốc" cũng như sự hiện diện đông đảo của các thương hiệu nổi tiếng như LG, Samsung, Hyundai...

Để gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, KOSBI cho rằng các SME cần tận dụng lợi thế của các khu kinh tế đặc biệt của Việt Nam. Ngoài ra, các SME cũng cần theo đuổi chiến lược cung cấp nhiều loại hàng hóa và sản xuất quy mô nhỏ để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường cụ thể tại đây.

PHƯƠNG ANH

Hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2018, tuổi trẻ toàn tỉnh đã và đang nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, triển khai thực hiện nhiều công trình, hoạt động thiết thực hưởng về cộng đồng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước", ngay trong những ngày đầu tháng 3, nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của tuổi trẻ toàn tỉnh đã diễn ra sôi nổi. Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tháng Thanh niên là dịp để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, là cơ hội để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Để các hoạt động trong tháng Thanh niên được triển khai sâu rộng hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp, bám sát tình hình, nhiệm vụ thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động, sáng tạo triển khai những cách làm mới, mô hình hiệu quả... Ngay trong tuần đầu tiên, 100% đơn vị đoàn cấp huyện và cấp trực thuộc đã tổ chức ra quân hưởng ứng tháng Thanh niên. Cùng với

Sôi nổi tháng Thanh niên

đó, các đơn vị đều tổ chức các hoạt động khởi động ý nghĩa, thiết thực, huy động đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Những ngày này, không khí thi đua hưởng ứng tháng Thanh niên và chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn (26/3) được các cơ sở đoàn cụ thể hóa bằng nhiều công trình, hoạt động thiết thực. Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai đồng bộ, thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham

gia dọn dẹp vệ sinh, nạo vét mương thoát nước, sửa chữa đường giao thông, thu gom rác thải, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trục đường... Như trong tuần thứ hai của tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn ra quân lần thứ hai ngày chủ nhật xanh với các hoạt động như: trồng 400 cây trên trục đường chính và gần biển công trình thanh niên tại xã Vũ Lạc với số tiền trị giá gần 30 triệu đồng;

ra quân dọn những bãi rác thải tự phát dọc trên tuyến đường địa phận phường Bồ Xuyên; gắn biển công trình thanh niên "góc phố xanh" tại các tuyến đường chính của phường Lê Hồng Phong; tổ chức dọn dẹp, bóc gỡ biển quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn vệ sinh môi trường quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố; xóa bãi rác tự phát xung quanh chợ Tiền Phong (thành phố Thái Bình), thu gom rác thải; tặng 10 suất quà cho cựu thanh niên xung phong có

hoàn cảnh khó khăn trị giá 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn xây dựng các đội hình, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường; triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, bỏ túi chấu gạo ra xa nơi ở... Anh Đỗ Thanh Tuấn, phường Lê Hồng Phong cho biết: Mặc dù khá bận với công việc, nhưng mỗi khi được Đoàn Thanh niên phường triệu tập, đoàn viên thanh niên chúng tôi đều cố gắng sắp xếp để tham gia. Nhất là trong tháng Thanh niên này, mỗi đoàn viên càng phải thể hiện rõ trách nhiệm, vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động tại địa phương.

Các hoạt động tình nguyện được tổ chức đồng loạt ở các địa phương theo ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh nên thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Là đơn vị đặc thù, làm công tác chuyên môn, đoàn thanh niên các đơn vị: khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh, khối lực lượng vũ trang... cũng chọn cho mình những hoạt động ý nghĩa vì nhân dân đồng thời phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ đơn vị mình. Chủ yếu là thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp

thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các cựu thanh niên xung phong, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, nhân dân, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đây là cơ hội để các bạn trẻ vừa đóng góp công sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, vừa giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm phong trào tình nguyện, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Có mặt từ rất sớm tại Trạm Y tế xã chồ các bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về khám bệnh, ông Trần Đăng Dậu, bệnh binh, thôn Vạn Thắng, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) cho biết: Chưa biết bệnh tật thế nào nhưng gặp được các bác sĩ là chúng tôi cũng bớt lo rồi, không phải đi xa mà vẫn được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Các bác sĩ trẻ rất nhiệt tình, chu đáo.

Sự gắn kết giữa đoàn viên thanh niên, các cơ sở đoàn, tình cảm, sự ghi nhận của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân dành cho tuổi trẻ và kết quả có được sau mỗi hoạt động tình nguyện là động lực để các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực không chỉ trong tháng Thanh niên mà kéo dài trong suốt năm.

PHƯƠNG ANH

MINH QUANG

Sản xuất cây màu xuân

Minh Quang là một trong những xã dẫn đầu huyện Vũ Thư về giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác. Tuy nhiên, việc sản xuất cây màu cũng gặp nhiều khó khăn trong thời gian gần đây.

Trong tiết trời se lạnh của buổi sáng, nhiều nông dân các thôn Trục Nho, La Nguyễn (xã Minh Quang) khẩn trương ra cánh đồng màu để chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho ngô, lạc, dưa các loại. Bà Phạm Thị Quả, thôn Trục Nho cảm nhận nhất có, bón đạm cho diện tích lạc trồng từ trung tuần tháng 2 rồi lại tiếp tục làm rãnh trồng tiếp lứa lạc mới cạnh diện tích dưa

màu. Bà cho biết: Trồng thêm lứa lạc, hay theo cách gọi của bà con nông dân nơi đây là "má" lạc mới là "dự bị", xen vào giữa sào trồng dưa và trồng lạc xuân sớm để gia đình chủ động khắc phục yếu tố bất thuận của thời tiết. Năm nay việc trồng dưa rất khó khăn, trồng đi trồng lại mà cây vẫn bị lại, nhiều sâu bệnh.

Cũng như bà Quả, ông Trần Văn Cử, thôn La Nguyễn chia sẻ: Một sào thông thường nông dân chỉ xen một hàng lạc, một hàng dưa. Dưa cho thu quả xong thì tiếp tục chăm lạc để tuần tháng 2 rồi lại tiếp tục làm rãnh trồng tiếp lứa lạc mới cạnh diện tích dưa

nên bà con xen thêm lứa lạc nữa. Nếu dưa có mất mùa hay mất giá thì cũng lấy vụ lạc vụ lại, 1 sào thu được 2 - 3 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Ngải, Giám đốc HTX DVNN xã Minh Quang cho biết: Những năm qua, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang phát triển cây màu nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Nếu so với các mùa vụ trong năm, vụ xuân, hè có nhiều điều kiện thuận lợi để trồng các loại rau màu mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu

quả sang trồng cây màu. Trước mỗi vụ, cán bộ HTX đều trực tiếp xuống các thôn phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân. Vụ xuân năm nay, địa phương gieo trồng được trên 70ha cây màu xuân, trong đó chủ yếu là ngô, dưa các loại, lạc... Bên cạnh thuận lợi về đồng đất và kinh nghiệm, sản xuất ở đây gặp nhiều khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả luôn bấp bênh. Hiện nay, địa phương cũng chưa ký được hợp đồng bao tiêu sản phẩm với bất cứ công ty nào, chủ yếu nông dân tự gieo trồng và đem bán, hoặc thương lái đến tận nơi thu mua. Đó cũng là lý do khiến vòng luân chuyển nhiều năm "được mùa mất giá" vẫn cứ lặp lại. Để hạn chế khó khăn, HTX tập trung tuyên truyền, vận động nông dân bên cạnh việc duy trì một số cây thế mạnh tiếp thu giống cây

mới, có khả năng tiêu thụ ra thị trường. Do đó, ở Minh Quang khá đa dạng các loại cây màu như dưa quả, dưa lê, dưa hồng, dưa hấu, dưa chuột có gai... Bà Hoàng Thị Thu, một nông dân trong xã cho biết: Tiếp thu cây màu nên việc gieo trồng và chăm sóc cũng cần rất tỉ mỉ, bám sát chỉ đạo của HTX mới hạn chế rủi ro. Nhà tôi trồng cả dưa chuột li truyền thống và dưa chuột gai giống mới. Dưa gai cần lưu ý phòng, trừ sâu bệnh sớm hơn, đặc biệt là rệp vẽ bùa lên lá, sâu cán hoa. Trong vòng 70 ngày là có thể thu lứa quả đầu tiên, thị trường cũng khá ưa chuộng nên chúng tôi yên tâm gieo trồng thử nghiệm.

Bên cạnh việc chăm bón và gieo trồng các cây màu xen, nông dân Minh Quang chú trọng phòng, trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng. Đặc biệt là các loại sâu vẽ bùa, cán lá, cán nòn trên dưa,

lạc, ngô và chuột cần phá. Từ đầu vụ đến nay, xã đã tiếp nhận 40,7kg thuốc diệt chuột từ cấp trên; mua thêm trên 20kg thuốc mới để các thôn diệt chuột đồng loạt trên các xứ đồng.

Đồng thời, phát động nhân dân các thôn thành lập các tổ, nhóm, huy động bà con tích cực tham gia bắt chuột. Với sự chủ động, tích cực từ người nông dân, sự sát sao của cấp ủy, chính quyền,

đặc biệt là HTX, Minh Quang phấn đấu sản xuất cây màu bình quân đạt 200 triệu đồng/ha/năm.

HÀ THANH
(Đài TTTH Vũ Thư)



Nông dân Minh Quang trồng thêm lứa lạc xen "dự bị".